

1. เศรษฐกิจและสังคม - พิษณุโลก
2. จังหวัดพิษณุโลก
3. โควิด 19

'กองทัพภาคที่ 3 พิษณุโลก' เดินหน้าโครงการ Army Deliver ช่วยปชช.

โครงการ Army Deliver ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา-19 อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของหน่วย ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง "ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรืออาการแพ้ระบอบของโรคโควิด-19 ในรูปแบบโครงการ "39 Mobile Delivery" การจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ระดับโลก, ข่าวสาร อาหาร แห่ง "สส" ให้พี่น้องประชาชนถึงที่ปลอดภัย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่บริเวณพื้นที่ตำบลเนินพิทา ภัยแล้งที่พระนครศรีอยุธยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท พลเอกชัย หัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ยังได้สังเกตเห็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จากสถานการณ์

ดังกล่าว ที่ต้องตกอยู่ในภาวะลำบาก จากแคลนอาหาร กองใจผู้จำเป็น และยารักษาโรค จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยชื่อ "โครงการ Army Deliver ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19" ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ

ในส่วนพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ 4, กองพลพัฒนาที่ 3, กองบัญชาการช่วยรบที่ 8 และ มณฑลทหารบกที่ 39 รวมทั้งเครือข่ายภาคเอกชน และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้ร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค, อาหารแห้ง, ของใช้จำเป็นและยารักษาโรค เพื่อมอบให้ทหารดำเนินการ นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรืออ่อนแอ โดยมุ่งเน้นในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบความเดือดร้อนอย่างมาก โดยให้ช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนามั่งคั่งและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่



ทางเขตพื้นที่เมือง และไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินกรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมอบให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าถึงประชาชนถึงบ้าน นอกจากนี้ยังมีชุดจิตอาสา ชุดอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) และชุดแพทย์เคลื่อนที่ โดยรถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็ว ชุดละ 3 คัน รวมทั้งสิ้น 16 คัน ในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตั้งประตูบ้านด้วยความรวดเร็ว และฉับไว ส่งตรงถึงบ้าน ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้เน้นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรืออ่อนแออย่างรวดเร็วไปต่อเหตุการณ์ และโครงการนี้จะดำเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายตามทางรัฐบาลเห็นสมควรต่อไป.

เดชา พุฒิทานนท์